

Sinh hoạt chuyên đề - góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nâng cao chất lượng công tác đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành dưới nhiều hình thức nội dung, thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chi bộ và Đảng bộ cấp trên “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vì thế, những năm gần đây Chi bộ trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và đặc biệt là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

Năm 2023, Chi bộ trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng và sinh hoạt được 02 chuyên đề. Nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ được lựa chọn phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Cụ thể:

Chuyên đề 1: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh trong sạch, vững mạnh.



Chuyên đề 1 được Chi bộ thực hiện vào tháng 04/2023.

Chuyên đề 3: Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh.



Chuyên đề 3 được Chi bộ thực hiện vào tháng 10/2023.

Để buổi sinh hoạt chuyên đề đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực đối với các đảng viên, ngay từ đầu năm 2023 Chi bộ trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, phân công cụ thể từng đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị đề cương, nội dung chuyên đề, quy định cụ thể thời gian góp ý đề cương chuyên đề, góp ý vào dự thảo chuyên đề mà đảng viên được phân công xây dựng và tổ chức hoàn thiện chuyên đề, kết luận triển khai thực hiện.



Các đảng viên trong Chi bộ triển khai thực hiện các chuyên đề.

Tại các buổi xây dựng đề cương, xây dựng nội dung, buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã tham gia thảo luận và đóng góp những ý kiến bổ ích, thiết thực thể hiện trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nội dung chuyên đề. Đáng giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề và định hướng tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp với những chuyên đề cần phải thực hiện trong thời gian dài.



Các đảng viên Chi bộ nghiên túc tham gia sinh hoạt chuyên đề.



Các đảng viên tham gia thảo luận và đóng góp những ý kiến bổ ích để hoàn thiện chuyên đề.

Các bước của buổi sinh hoạt chuyên đề được chi bộ thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy trình công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-

HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và hướng dẫn của Huyện ủy về sinh hoạt chuyên đề.

Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề đã trở thành nền nếp, nội dung và cách thức tổ chức buổi sinh hoạt được thực hiện một cách bài bản có khoa học, phù hợp với chuyên môn. Thông qua sinh hoạt chuyên đề đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của đảng viên chi bộ trường THPT Nguyễn Chí Thanh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, góp phần quan trọng vào những sự thay đổi theo chiều hướng tốt lên, khắc phục được các tồn tại hạn chế đem lại kết quả tốt hơn trong thời gian qua của đơn vị, góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng Chi bộ trở thành đơn vị trong sạch, vững mạnh.

BAN TRUYỀN THÔNG